



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๒๑๑๖

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๗๔๑ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง เอกสารแจ้งเวียน

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้อำนวยการสำนัก , ผู้อำนวยการศูนย์ และ ผู้อำนวยการกอง
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มและ หัวหน้าฝ่ายในสังกัดสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนา หนังสือ ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ ๐๒๐๒/ว ๕๕๒๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(ตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้)

- จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ
 โปรดทราบและถือปฏิบัติ
 โปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 โปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

(นางสาวศิริรัตน์ บุญประเสริฐ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



บันทึกข้อความ

สำนักบริหารกลาง
เลขรับ ๑๐๒๙๕
วันที่ - ๖ พ.ย. ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๓๕ น.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เลขรับ ๑๑๓๕
วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๓๕

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐๒-๒๕๒-๓๕๖๐, ๓๒๗
ที่ กษ.๐๒๐๒/ว.๕๙๒๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอส่งเอกสาร

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขรับ ๕๒๓๐
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๑.๕๖ น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ได้ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (ตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) มาเพื่อโปรดทราบ

(นางวลีพร นนทิการ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

<http://bit.ly/๒NqxWVb>



เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้) และขยายระยะเวลาการรับสมัครข้างต้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่ประกาศข้างต้น ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบทั่วกัน

อนุญาต

(นายประเสริฐ บุญประกอบ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

(นางสาววนิดา เอี้ยงกฤษร)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

- ๖ พ.ย. ๒๕๖๒



ประกาศ

คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
(ตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (ตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) โดยจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ในระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวัน และเวลาราชการ นั้น

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ ก.พ.กำหนด และมีระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม ยากยิ่งอำนาจตามความมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ และที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกฯ ออกไปถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวัน และเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเรือตรี

(สมเกียรติ ผลประยูร)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
และประเภทอำนวยการ ระดับสูง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้



ประกาศ

คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
(ตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเลขที่ ๔ (กลุ่มภารกิจบูรณาการและขับเคลื่อน
งานด้านการพัฒนาและงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง) และตำแหน่งเลขที่ ๕ (กลุ่มภารกิจการบริหาร
และอำนวยการ) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่ ก.พ.
กำหนด อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖
กันยายน ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ และที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑ ลงวันที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศองค์ประกอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง ตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งรอง
เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศฯ ๑)

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ (นับถึงวันประกาศ) ดังนี้

๒.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

๒.๒ ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้

๒.๒.๑ ประเภทบริหาร ระดับต้น ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒.๒.๒ ประเภทบริหาร ระดับต้น และประเภทอำนวยการ รวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๒.๒.๓ ประเภทบริหาร ระดับต้น และตำแหน่งประเภทอื่นที่ปฏิบัติราชการ

เช่นเดียวกับประเภทอำนวยการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.กำหนด รวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี

/๒.๒.๔ ประเภทบริหาร...

๒.๒.๔ ประเภทบริหาร ระดับต้น ประเภทอำนวยการ และตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.กำหนด รวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๒.๒.๕ ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

๒.๒.๖ ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ๒.๒.๑ หรือ ๒.๒.๒ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

สำหรับข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาหวี และอำเภอจะนะ) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมานับระยะเวลาเป็นทวีคูณตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปอีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ

๒.๓ ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรใดที่ ก.พ.พิจารณาให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. หากยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาก่อนจะต้องเข้ารับการอบรมภายในระยะเวลา ๑ ปี หรือในโอกาสแรกที่สามารถเข้าอบรมได้ นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

๒.๔ เป็นผู้มีส่วนราชการต้นสังกัดเสนอรายชื่อให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจำนวนไม่เกิน ๒ รายชื่อต่อ ๑ ตำแหน่ง

๓. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือก กำหนดองค์ประกอบและน้ำหนักคะแนน ดังนี้

๓.๑ ความรู้ความสามารถในตำแหน่ง จำนวน ๔๐ คะแนน

พิจารณาจาก

๓.๑.๑ “ผลงานด้านการบริหารจัดการที่ภาคภูมิใจที่เกี่ยวข้องกับลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก” จำนวน ๑ เรื่อง ความยาวเนื้อหาไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A๔ (พิมพ์เอกสารด้วยตัวอักษร : TH SarabunPSK หรือ TH SarabunIT๔ ขนาด ๑๖) ซึ่งผลงานดังกล่าวควรแสดงถึงความสามารถในการพัฒนาโยบาย การวางแผน วินิจฉัย และการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการเพื่อให้งานที่รับผิดชอบบรรลุผลสำเร็จโดยให้แสดงถึง (๑) ที่มา (๒) แนวคิด (๓) กลยุทธ์ในการดำเนินงาน (๔) ประโยชน์ที่ทางราชการและ/หรือประชาชนได้รับ (๕) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ (๖) ข้อเสนอแนะ และ (๗) ความภาคภูมิใจหรือรางวัลประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ จากผลงานดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้ผู้นำเสนอผลงานลงนามในเอกสารผลงานและต้องมีผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมการปฏิบัติงานขณะนั้นเป็นผู้รับรองผลงาน กรณีเป็นผลงานที่ทำร่วมกันหลายคน ให้ระบุสัดส่วนในการทำงาน พร้อมทั้งให้ผู้ร่วมจัดทำรับรองผลงานด้วย

/๓.๑.๒ ข้อเสนอเกี่ยวกับ...

๓.๑.๒ ข้อเสนอเกี่ยวกับหน้าที่และภารกิจของตำแหน่งรองเลขาธิการ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งความรู้ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยให้จัดทำ "ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้" จำนวน ๑ เรื่อง ความยาวเนื้อหาไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A๔ (พิมพ์เอกสารด้วยตัวอักษร
:TH SarabunPSK หรือ TH SarabunIT๔ ขนาด ๑๖) ซึ่งข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องแสดงถึง
ความรู้ ความสามารถ ในการเชื่อมโยงภารกิจหน้าที่ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และนโยบายของรัฐบาล
ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ รวมทั้งจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติราชการใน
หน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

๓.๒ ความประพฤติ จำนวน ๑๐ คะแนน

พิจารณาจากความประพฤติและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และ
ภารกิจของตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

๓.๓ ประวัติการรับราชการ จำนวน ๒๐ คะแนน

- ๑) ประวัติการดำรงตำแหน่ง
- ๒) ผลงานที่ผ่านมา
- ๓) การได้รับรางวัลที่แสดงถึงความสำเร็จและเกียรติยศชื่อเสียง
- ๔) ประวัติการดำเนินการทางวินัย

๓.๔ คุณสมบัติอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง จำนวน ๓๐ คะแนน

พิจารณาจากการมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีทัศนคติที่ดี มีความกล้าในการตัดสินใจ ทักษะในการแก้ไขปัญหา ความเชี่ยวชาญในการบริหาร
สมรรถนะ การคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น
ทุ่มเทและเสียสละต่องานในหน้าที่ การส่งเสริมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประเมินโดยการสัมภาษณ์

ทั้งนี้ จะต้องได้คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือก

๔. การสมัคร

ส่วนราชการซึ่งมีข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อ ๒ และประสงค์จะเสนอรายชื่อ
ผู้ที่เหมาะสม ให้เสนอรายชื่อและส่งเอกสารประกอบต่าง ๆ ถึงสำนักงานเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวัน และเวลา
ราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)

๕. เอกสารที่ต้องส่งเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก ฯ

๕.๑ แบบสรุปข้อมูลบุคคล จำนวน ๖ ชุด/ตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก
(เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒)

๕.๒ สำเนา ก.พ. ๗ ที่เป็นปัจจุบัน โดยหน่วยงานการเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาทุกแผ่น
จำนวน ๖ ชุด/ตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก

/๕.๓ ผลงานด้านการ...

๕.๒ สำเนา ก.พ. ๗ ที่เป็นปัจจุบัน โดยหน่วยงานการเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาทุกแผ่น จำนวน ๖ ชุด/ตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก

๕.๓ แบบแสดงผลงานด้านการบริหารจัดการและแบบข้อเสนอวิสัยทัศน์ในการดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก (ให้รวบรวมเป็นเล่มเดียวกัน) จำนวน ๖ เล่ม/ตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก (เอกสารแนบท้ายประกาศ ๓ และ ๔)

๕.๔ แบบเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ๖ชุด/ตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก (เอกสารแนบท้ายประกาศ ๕)

หากการจัดส่งเอกสารไม่เป็นไปตามที่กำหนดอย่างครบถ้วน อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา

๖. การประกาศวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ทราบต่อไป

โดยกำหนดวันสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมประสงค์ สุนศิริ อาคาร ๒๐ ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเรือตรี

(สมเกียรติ ผลประยูร)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
และประเภทอำนวยการ ระดับสูง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้